



## มร.ลป. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566



รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น



## มร.ลป.จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566



รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายจตุพร จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรและสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง)

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง







# มร.ลป. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในนาม กปอ.มรภ. และร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ



เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.อัญชญา รุ่งแสง และอ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในนามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน ถวายราชสดุดี และกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2566

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (169/2566) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประธานการประชุม โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ RJ38 และการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวิจัยแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) หรือ PMUA ภายใต้โครงการ "ธัชภูมิ"

# มร.ลป. ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการค้นหารากของทุนทางวัฒนธรรม"

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.พิมพ์ภา โปธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักวิจัย ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการค้นหารากของทุนทางวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการและนักวิจัยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเข้าใจรากของทุนทางวัฒนธรรม" อ.ดร.นราวิทย์ ดาวเรือง และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่มิวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม" โดยมี อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ และ ผศ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ธวัชชัย ทำทอง และ อ.กมลวรรณ ทาวิน อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะนักวิจัย โครงการการฟื้นฟูเทศบาลประเพณีปอยต่างข้าวหอมต๋อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งการจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้ คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการค้นหารากของทุนทางวัฒนธรรมวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักเรียนและครูจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีและวิทยาลัยเทคนิคลำปางเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กว่า 35 คน





## คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ศุภวุฒิ ผาคา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ตัวแทนผู้ใช้งานติดิ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1314 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ธันตลา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ศิวต์มกมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชวาวา รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นกรรมการ นางนราทิพย์ เชื้อผู้ดี เป็นเลขานุการ ร่วมประเมินคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะนำเสนอแนะที่ได้รับจาก คณะกรรมการประเมิน ดำเนินการพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป



## มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change, ToC) สู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization)"



รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change, ToC) สู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization)" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้ สถาบันคลังสมองของชาติจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ต้นแบบการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) พร้อมทั้งส่งเสริมการปรับใช้ Theory of Change กับผลงานวิจัยภายใต้แผนงานนวัตกรรมการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ดร.วันทนี กัลล์ประวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory of Change : Theory and Application โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน





## คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์"

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่าเมื่อระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก



## คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี



เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ และ ชั้น 1 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 กิจกรรม ม.ต้น เรื่อง การเตรียมเยื่อจากเปลือกไข่เพื่อศึกษาการออสโมซิส และการย้อมสีสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยากร คือ ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ และนักศึกษสาขาวิชาชีววิทยา

ฐานที่ 2 กิจกรรม ม.ปลาย เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ วิทยากร คือ อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว ผศ.ดร.โคเกียรติพร ศิลปะภิมรัมย์สุข และนักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม







## คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการ พัฒนสมรรถนะครูคุณภาพด้วย TPACK RBL STEM และ Innovative Thinking



ผศ.ดร.หทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนสมรรถนะครูคุณภาพด้วย TPACK RBL STEM และ Innovative Thinking” เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ อาคารอาหาร โรจน์ที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนสมรรถนะครูคุณภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผศ.ดร.วีรณัฐ คุณานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกพาน อาจารย์สังกัดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมจำนวน 500 คน



## คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รร.เสริมงามวิทยาคม



เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 2 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 กิจกรรมชีววิทยา เรื่อง การเตรียมเยื่อจากเปลือกไข่เพื่อศึกษาการออสโมซิส และการย้อมสีสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยากรโดย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ฐานที่ 2 กิจกรรมฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน วิทยากรโดย อ.พิภพ นราแก้ว และผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ นายอนุชา ปาลี และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 102 คน เข้าร่วมกิจกรรม







## คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสถานีปันสุข Happiness Station

อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสถานีปันสุข Happiness Station คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างสรรค์พลังใจวัยเยาว์ (STRONG TOGETHER MODEL) ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้รับเกียรติจากดร.จิรภัทร์ หลงกุล และ นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ กลุ่มเพื่อนเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสนามหญ้า อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสุขให้กับตนเองอย่างเรียบง่ายผ่านการฟังดนตรี การทำงานศิลปะ การส่งพลังบวกผ่านการเขียนการ์ด ร่วมกิจกรรมการผ่อนคลายความเครียดอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่าน 3 กิจกรรมประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 “ดนตรีปันสุข” เป็นกิจกรรมดนตรีขับกล่อมกลุ่มผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมให้ผ่อนคลายภายใต้บรรยากาศความเป็นกันเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยเสียงดนตรี

กิจกรรมที่ 2 “สอยดาวสาวเดือน” เป็นกิจกรรมสอยดาวตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต โดยมีการแจกของรางวัล และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต

กิจกรรมที่ 3 “ศิลปะสร้างสุข” ผ่านการระบายสีปูนปั้น และจุดเขียนข้อความส่งพลังบวกสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษา



## ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาพิการ



เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาพิการให้นักศึกษาพิการ นักศึกษาอาสาสมัคร นักศึกษาเพื่อนสนิท (Buddy) และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ชั้น 1 อาคารโอฟาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชต์ธานี ชัชวาลปริชา อาจารย์อาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "ปรับพฤติกรรมประจำวันแบบใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดียุค New Normal" และอาจารย์ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "สุขภาพดีด้วยหลัก 6 อ." และ หัวข้อ "สุขภาพดี สร้างได้ทีละเรา" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ อนามัยของตนเอง







## มร.ลป. ร่วมประชุมสภากาแพ ครั้งที่ 7/2566

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนตศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมสภากาแพ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center (คลังน้ำมัน ปตท.) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายชาญชวลัย ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมสภากาแพในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่น้ำแม่แจ่มเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยหัวหน้าส่วนราชการได้สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภากาแพในครั้งต่อไป



## มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการตลาด กิจกรรมแสดงผลภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนตศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการตลาด กิจกรรมแสดงผลภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมจังหวัดลำปาง ณ ห้องเบญจรงค์ ชั้น B โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด นายสุภชัย ไวยาวัจฉัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการตลาด กิจกรรมแสดงผลภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมต่อยอดแนวคิดให้เกิดเป็นการปฏิบัติและสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักลงทุนอีกด้วย







### ขอภัยในความไม่สะดวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

# แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดดับไม้บริเวณแนวสายส่งแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดดับกระแสไฟฟ้าตามกำหนดการดังนี้

**09.00-13.00 น.**

ดับไฟฟ้า  
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

**13.00-16.30 น.**

ดับไฟฟ้าเฉพาะ  
บ้านพักและหอพักบนคอย (ยกเว้นบ้านไม้)

**28 ก.ค.2566**

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

# แจ้งวันหยุดราชการ

## เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

<b>28</b> ก.ค.2566	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<b>31</b> ก.ค.2566	วันหยุดราชการเพิ่มเติม กรณีพิเศษ
<b>1</b> ส.ค.2566	วันอาสาฬหบูชา
<b>2</b> ส.ค.2566	วันเข้าพรรษา
<b>14</b> ส.ค.2566	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.lpru.ac.th

### สำนักวิทยบริการฯ เปิด

# 5 หลักสูตร

## บทเรียนออนไลน์

### เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมวิดีโอการสอน ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน สอบผ่านรับวุฒิบัตรแบบดิจิทัล และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

ฟรี

### ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

# กยศ.รวมใจ

ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

## ปีที่ 10

เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยความร่วมมือจาก

# อย่าลืม! ล็อคคอ

## รถจักรยานยนต์

### และเก็บกุญแจรถ ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

# วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ BCG

## เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เรียน - เล่น - งาน - อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**18-20 สิงหาคม 2566**

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### กิจกรรมเสวนา

กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่ชุมชน จากแผนงานวิจัย การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์และครุศึกษาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง

**วิทยากร**

ดร.ดร.ปัทมาภรณ์ พิมพ์ทอง  
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ดร.สมเกียรติ สอนพันธ์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร  
การสอน และการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### Rally วิทยาศาสตร์

แลกรับชิงรางวัล

Missการศึกษาหลากหลาย

### กิจกรรมการแข่งขัน

E-Sport : ROV

การพูดทางวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษะการเขียนทางวิทยาศาสตร์

จากภาพพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สื่อการสอนฯ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)

© 054 241 052 • science@lpru.ac.th | สมัครเข้าแข่งขัน | ติดตามข่าวสาร

# ITA LPRU 2023

## มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

**NO GIFT Policy**  
"ง้อให้ งดรับ"

### สวมหมวกนิรภัย 100%

ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน...  
เป็นวัฒนธรรมของชาวเมืองลำปาง

### มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

# เปิดใช้เส้นทาง

## การจราจรเข้า-ออกประตู 4

ในช่วงวันเร่งด่วน เวลา 07.00-10.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.66 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน